



จดหมายข่าว

# ขุนทะเล

สื่อสร้างสรรค์สามัคคี เวทีความคิด เกาะติดสถานการณ์

SRU

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น”

ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-7791-3333

จดหมายข่าว “ขุนทะเล” : ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๗๕๓ ฉบับประจำวันพุธ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗



สมยศ นุ่นจำนงค์ ถ่ายภาพ

## น.ศ.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ เปิด ‘ศูนย์อาสาสมัคร’ อธิการบดีชี้ จิตอาสาช่วยสร้างชาติเข้มแข็ง

นักศึกษา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมตัวจัดตั้ง “ศูนย์อาสาสมัคร มรส.” จับมือสร้างเครือข่ายทำกิจกรรมเพื่อสังคม กระตุ้นคนรุ่นใหม่มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ อธิการบดีชี้ จิตอาสาแก้ปัญหาสังคมและสร้างชาติเข้มแข็งได้

**อ่านต่อหน้า 6-7**

# งานบริการวิชาการ พัฒนาท้องถิ่น มรส.



งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มรส. ตระลุ่ยรับใช้สังคม หวังสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น

ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ในฐานะหน่วยงานสนองงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับผู้นำท้องที่ แกนนำสายใยรักแห่งครอบครัว และประชาชนหมู่ที่ ๙ บ้านภูธรอุทิศ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “ร้อยรัก ถักทอ สายสานใย ร้อยใจชุมชน” ขึ้น ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านภูธรอุทิศ

**ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด** รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวว่ มรส.เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้สังคม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนองงานโครงการตามแนวพระราชดำริในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ผ่านการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม การทำนํ้ายาเอนกประสงค์ เพื่อลดรายจ่าย และกิจกรรมถักทอตะกร้าจากไหมเขือกรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

**นายอรุณ หนูขาว** หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น กล่าวว่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในหมู่ที่ ๙ บ้านภูธรอุทิศ จำนวนกว่า ๒๐ คน เพื่อฝึกการทำของใช้ที่จำเป็นในครัวเรือน เช่น นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาซักผ้า นํ้ายาปรับผ้านุ่มและสบู่เหลวใช้เองในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน นอกจากนี้ยังได้ฝึกปฏิบัติการจัดทำตะกร้าจากไหมเขือกรม เพื่อใช้เองและจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทาง โดยผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของหมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้กำลังวางแผนเปิดตลาดนัดชุมชน นำสิ่งดี ๆ ที่มีในหมู่บ้านออกมาวางจำหน่าย

สำหรับความคืบหน้า งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นจะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป



๖๖ การลงทุนเพื่อการศึกษา  
ไม่เคยมีคำว่า 'ขาดทุน'  
มีแต่ 'กำไร' เท่านั้น  
แถมยังมี 'ดอกเบี้ย' ให้อีกด้วย  
แต่มีใช้ในรูปของเงินทอง  
กำไร คือ 'ความรู้' และ 'ปัญญา'  
ส่วนดอกเบี้ย คือ การไต่พัฒนาตัวเอง"

ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

23 กุมภาพันธ์ 2559

ในการบรรยายให้ความรู้โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน  
ณ ห้องราชวที คณะนิติศาสตร์





## บทเพลงแรพของ 'ดาตา' กับ 'ครูตุ้ม'

หลังจากคอนเสิร์ต "ดนตรีแก้ไขความขัดแย้งให้โลกได้" ศิลปินฮิปฮอป "Next Level" ทั้ง ๔ ชีวิต อันประกอบด้วย ดีเจหนุ่ม 'แดน เซฟส์' เจ้าของฉายา Dirty Digits, แดนเซอร์หน้าดี 'เจฟฟรีย์ ชาง', เอ็มซีหนุ่มผิวสี 'ดุมซานี เอ็นด์โลว' และปีทเมกเกอร์สาว 'ลาซอนด์รา' ก็ตระเวนไปทั่วโลกเพื่อก้าวข้ามความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วยเสียงดนตรีของพวกเขา ภายใต้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัย North Carolina at Chapel Hill

ศิลปินทั้งสี่เดินทางมายังประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พวกเขาสอนให้เด็ก ๆ นักศึกษาเรียนรู้ดนตรีฮิปฮอป สอนให้เด็ก ๆ แรพ ร้อง ใช้เทคโนโลยีสร้างรูปและบีท พร้อมกันนั้น พวกเขาก็เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจากไทยไปพร้อม ๆ กัน

หลังสอนเด็ก ๆ อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน ศิลปินทั้งสี่ที่ตอนนีกลายเป็น "ครู" ของเด็ก ๆ ไปแล้ว ก็พา "ลูกศิษย์" ของพวกเขาออกไปแสดงโชว์ร่วมกัน

โชว์แรกของพวกเขาคือขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี ซึ่งเซอร์ไพรส์ผู้ชมด้วยการพีทเจริงกับดนตรีไทยอย่าง จะเข้ เพลงไทยอย่างลาวดวงเดือน และศิลปะท้องถิ่นปักผ้าได้อย่างหนึ่งตะลุง ให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นงานศิลปะดนตรีที่แปลกหูและอร่อยหูยิ่ง

## โอบอุ้มมวลมนุษยชาติ ให้ก้าวข้ามความแตกต่าง และความขัดแย้งได้จริง ขอแค่เราเปิดใจให้มัน ...เท่านั้นเอง”

โชว์สุดท้ายของพวกเขาที่มีขึ้นที่สวนพุดชอง เกาะสมุย 'ลาซอนดร้า' บีทเมกเกอร์สาวผิวสีจากเมืองเบอร์มิงแฮม รัฐอลาบามา เล่าให้เราฟังว่า การร่วมงานกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนั้นสนุกมาก เด็ก ๆ ทำให้เธอประหลาดใจเพราะพวกเขาทำได้ดีเหนือความคาดหมาย หลายคนมีพรสวรรค์ด้านดนตรี ฮิปฮอป แคล็สอนินด ๆ หน้อย ๆ พวกเขาก็เล่นไหลต่อไปได้เองอย่างคล่องแคล่ว

อีกอย่างที่เธอประทับใจคือความอ่อนน้อมถ่อมตัวของเด็กไทย "พวกเขามั่นใจในตัวเอง แต่ก็มีทำที่อ่อนน้อม" ลาซอนดร้า กล่าวอย่างชื่นชม

ดาต้า ภูทอง นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนึ่งในนักศึกษาที่ร่วมโชว์กับ Next Level บอกเราว่าเขาดีใจจริง ๆ ที่ตัวเองไม่พลาดโครงการนี้ ดาต้าเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นคนรักเสียงเพลงและดนตรี การเข้าร่วมโครงการนี้จึงช่วยพัฒนาเขาได้ทั้งภาษาอังกฤษและยังเปิดมุมมองใหม่ ๆ ด้านดนตรีให้กับเขาด้วย

"ในการโชว์ร่วมกับ Next Level ผมเลือกแร็ปเป็นภาษาอังกฤษที่ผมแต่งเนื้อร้องเอง และมีครูดูมี (ดูมซานี้ เอ็นด์โลว) ช่วยเสริมช่วยเกลาภาษาให้ มีชื่อของผมอยู่ในเพลงด้วย"

แล้วดาต้าก็แร็ปเพลงที่เขาแต่งกับครูดูมีให้เราฟังด้วยความภาคภูมิใจ...

*In the zone, check the tone, Data on the microphone.*

*Even though I'm new to rapping, pass the mic I make it happen.*

*When I rappin fast or slow, wait one see about to blow.*

*This is what is all about, make everybody scream and shout.*

เชื่อแล้วว่า... ดนตรีโอบอุ้มมวลมนุษยชาติให้ก้าวข้ามความแตกต่างและความขัดแย้งได้จริง ขอแค่เราเปิดใจให้มันเท่านั้นเอง ★



# ต่อจากหน้า 1



**นายปิยวัชร อักษรสม** นายกองคํการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เป็ดเผยว่า เมื่อวันที ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นักศึกษา มรส. ได้ร่วมกันจัดตั้ง "ศูนย์อภัสสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี" ขึ้น ณ บริเวณชั้นลําง หอประชุมวชิราลงกรณ พรอมจัดอบรมจิตอาสาให้กับนักศึกษา โดยมี **ศต.ดร.ประโยชน คุปต์กาญจนากูล** อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเป็ดศูนย์ และ **ศต.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล** รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

นายปิยวัชรกล่าวต่อไปว่า ศูนย์อภัสสมัคร มรส. จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านอภัสสมัครและกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา โดยมีอภัสสมัครจากหลายหน่วยงานสังกัดอยู่ในเครือข่ายดังกล่าวด้วย ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว จึงเห็นควรรวมตัวกันจัดตั้งศูนย์อย่างเป็นทางการเป็นกิจจะลักษณะ เพื่อให้การบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูลและการประสานงาน มีระบบแบบแผนและคลองตัวมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนในทุกทางจากมหาวิทยาลัย

**อาจารย์ธาดิ คําแหง** รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มรส. กล่าววว่า ศูนย์อภัสสมัครดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้คนรุ่นใหม่มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคม การทำกิจกรรมจิตอาสาจะทำให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องความเป็นพลเมืองมากขึ้นผ่านประสบการณ์ตรง เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งยังเป็นการสร้างให้นักศึกษามีเบญจลักษณะ ๕ ประการ ตรงตามทีมหาวิทยาลัยกำหนด คือ ๑. มีความรู้และประสบการณ์ตามมาตรฐานของหลักสูตร ๒. มีระบบคิดทีดี กล่าวคิด คิดสร้างสรรค ๓. มีจิตวิญญาณในการทำงาน มุ่งมั่น หนักเอาเบาสู้ ๔. มีจริยธรรมในวิชาชีพ และ ๕. มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ

ด้าน **ศต.ดร.ประโยชน คุปต์กาญจนากูล** อธิการบดี มรส. กล่าวระหว่างปาฐกถาในพิธีเป็ดศูนย์อภัสสมัครวว่า มีการวิเคราะห์วว่าเหตุใดสหรัฐอเมริกาจึงเป็นประเทศทีประสบความสำเร็จในหลายด้าน ผลการวิเคราะห์มี ๓ ปัจจัย คือ

๑. มีการปกครองแบบกระจายอำนาจ
๒. มีการบริจาดแก่สาธารณะ และ
๓. มีจิตสำนึกสาธารณะทีเข้มแข็ง



หันกลับมามองประเทศไทย เรายังมองว่าปัญหาใหญ่ที่สุดคือปัญหาเศรษฐกิจ หากในความเป็นจริงปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือปัญหาสังคม ซึ่งการสร้างจิตสำนึกสาธารณะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ สังคมใดที่คนในสังคมมีจิตอาสา คนในสังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยึดส่วนรวมเป็นที่ตั้งและเป็นสังคมที่เข้มแข็ง

"ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเอง นักศึกษาและอาจารย์ที่มีจิตอาสา มองผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนให้มีความเติบโตก้าวหน้า เพราะคนกลุ่มนี้คือความหวังขององค์กร เฉพาะในส่วนของนักศึกษา ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับนักศึกษาที่มีความโดดเด่นเรื่องกิจกรรมจิตอาสา และนักศึกษากลุ่มนี้ก็กลับมาทำงานให้กับมหาวิทยาลัย เป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัยทั้งในรูปแบบของอาจารย์และบุคลากรต่อไป" อธิการบดี มรส.กล่าว

วันวิทย์ วรฎุ ราชงาน / สมยศ นุ่นจำนงค์ ถ่ายภาพ



## มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559

ประเภทสอบคัดเลือกกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิภาคใต้

- คณะครุศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะวิทยาการจัดการ
- วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์

จำหน่ายใบสมัคร 11 มกราคม - 18 มีนาคม 2559

รับสมัคร 14 - 18 มีนาคม 2559



ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 077-913357 [www.sru.ac.th](http://www.sru.ac.th)

# ภาพ • เป็น • ข่าว



ระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลขุนทะเลจัดเจ้าหน้าที่พ่นสารเคมีกำจัดยุงบริเวณอาคารต่าง ๆ ห้องน้ำ และหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดยุง อันจะนำมาซึ่งโรคไข้เลือดออกและโรคอื่น ๆ ได้ โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้ดูแลและประสานงาน